

# TOKYO FUJI FUKUSHIMA NIIGATA 5D3N PREMIUM TOKYO NIIGATA

กำหนดการเดินทาง 03-07 กุมภาพันธ์ 2563

FREE WIFI

TGHNDKIJ01

**TOKYO FUJI  
FUKUSHIMA NIIGATA**  
TOKYO NIIGATA  
PREMIUM

Charter flight

**THAI 20,900**  
SINGLE PRICE

Best CHOICE

5D3N

เดินทาง 03-07Feb20

30 KG BAGGAGE

Japan Tourism Award 2019

โดยสายการบินไทย (TG)

โดยสายการบินไทย พรีเมียมเซอร์วิส


เยือน หมู่บ้านน้ำใส บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ โอชิโนะสั๊กไก

เปลิดเพลิน ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวกุเอาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง

เยือนวัดอาซากุสะ ช้อปโป๊งถนนากามิเซะ

พร้อมทั้งถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมน้ำสุมิดะ

**ไฮไลท์!! ขมงานประดับไฟ ณ สวนดอกไม้อาซากะ**  
**เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ**  
**เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ**  
**สักการะขอพร ความรัก ศาลเจ้ายาฮิโกะ ณ เมืองนิงาตะ**  
**ข้อปิ้งจุกใจ ณ ชินจุกุ โตเกียว และแหล่งข้อปิ้งจุกกลางเมืองนิงาตะ**  
**Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ พร้อมน้ำดื่มวันละ 1 ขวด**

วันเดินทาง	ราคาผู้ใหญ่	พักเดี่ยว	กรุ๊ปไซส์	อุณหภูมิ	
03-07 กุมภาพันธ์ 2563	20,900.-	8,000.-	39+1	-5°C - 0°C	

**+ สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+  
\*\* พล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 10,900.-\*\*  
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป\*\***

**วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 สนามบินสุวรรณภูมิ**  
20:30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับท่าน  
23:15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินसानะเดะ ณ ประเทศญี่ปุ่น **โดยสายการบินไทย** เที่ยวบินที่ **TG682**  
(บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

**วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 สนามบินसानะเดะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - สัมผัสประสบการณ์การชงชาแบบญี่ปุ่น - อิสระเล่นสกี ณ ฟุจิเท็น สกีรีสอร์ท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ**



06.55 น. เดินทางถึง **สนามบินसानะเดะ ประเทศญี่ปุ่น** นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) **\*\*\*สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวกเนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**  
จากนั้นเดินทางสู่ **หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai)** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า และใบไม้เปลี่ยนสี สีเหลือง แดง ส้ม เป็นภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็นหมู่บ้าน

บจก. เวิลด์ สยาม ทราเวล เลขที่ 195 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี Tel.-66 (0) 2-023-7167

เล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากุจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ภูเขาไฟฟูจิ ผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และชมรอบๆบ่อ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

**เที่ยง**

**รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)**

จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ **การเรียนพื้ชงชาญี่ปุ่น (Sado)** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชาที่นี่ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชาอีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย ประสบการณ์ความสนุกสนานที่ **ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (Fujiten Ski)** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเล่นสกีหรือเดินเล่นไปกับการนั่งรถเลื่อนหิมะ ณ ลานสกีแห่งนี้ ท่านสามารถดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตาอย่างยิ่ง และในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส

**ค่ำ**

**รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)**

**ที่พัก**

**SUN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน**

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ **แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ** เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

**วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เมืองโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปจุดชมวิว โตเกียวสกายทรี - เมืองโทชิกิ - ชมงานประดับไฟ ณ สวนดอกไม้อาชิคาเงะ**

**เช้า**

**รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)**

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ **วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple)** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความนิยมศรัทธามากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมาราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของคอมไพักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า **ประตูฟ้าคาร์ณ** และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า **ถนนนากามิเซะ** ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ **ริมแม่น้ำสุมิตะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย)** หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร จากนั้นขอปบั้ง **ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku)** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกม หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรินด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

**เที่ยง**

**อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**

จากนั้นเดินทางสู่ **เมืองนิคโก (Nikko)** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ชมการประดับดวงไฟที่มีชื่อเสียง ณ **สวนดอกไม้อาชิคาเงะ (Ashikaga Flower Park)** ที่นี่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรทิวทัศน์ว่าเป็นหนึ่งในงานประดับไฟที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย การจัดการแสดงจะใช้ไฟประดับตกแต่งสวนมากกว่า 5 ล้านดวง โดยใช้หลอดไฟแบบ LED เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้า และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วย อาณาเขตภายในสวนมีความกว้างถึง 94,000 ตารางเมตร ที่ทำให้ลูกค้าที่เข้าชมได้พบกับเรื่องราวความประทับใจที่ชวนให้อบอุ่นหัวใจตลอดเส้นทาง จากนั้นนำ

ท่านเดินทางสู่เมืองฟุคุชิมะ (FUKUSHIMA) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่ภูมิภาคโทโฮคุ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ และใบไม้เปลี่ยนสี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

**คำ** **อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**

**ที่พัก**

URABANDAI LAKE RESORT หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ **แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ** เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น



วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเซทสึริ - แช่ออนเซ็นเท้า ณ หมู่บ้านโออุจิ จุค - เมืองนีงาตะ - ศาลเจ้ายาฮิโกะ - ซุปปิ้งเมืองนีงาตะ



**เช้า** **รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)**

เดินทางสู่ **โทโนะเซทสึริ (Tonohetsuri)** หรือ **หน้าผาล้านปี** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น โดยหน้าผาริมแม่น้ำโอดะคะวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน้ำที่ไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นล้านปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชื่อ โทโนะเซทสึริ เป็นภาษาถิ่นของไอส์ แปลว่า หน้าผา และด้วยรูปร่างหน้าตาของหน้าผาชั้นๆ ที่ดูคล้ายกับเจดีย์ จึงเป็นที่มาของชื่อโทโนะเซทสึริ หรือ หน้าผารูปเจดีย์ เดินทางสู่ เมืองยุโนะคามิ ออนเซน เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฟุคุชิมะ ที่เดินทางได้ค่อนข้างสะดวกเพราะอยู่ติดกับ **สถานีรถไฟยุโนะคามิ ออนเซน (Yunokami Onsen Station)** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นที่มีอาคารสถานีทำจากหลังคาแบบญี่ปุ่นโบราณ **HILIGHT!!!** อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการแช่เท้าผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเท้าที่สถานีแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **หมู่บ้านโออุจิ จุค (Ouchi Juku)** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหย้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร

โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนานข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจุกุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุจิ จุกุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี

**เที่ยง** **อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**

นำท่านขอพรความรัก ณ **ศาลเจ้ายาฮิโกะ (Yahiko-jinja)** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ศาลเจ้าสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองยาฮิโกะ มีอายุกว่า 1,300 ปี ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1916 และได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติในปี ค.ศ. 1988 แวดล้อมไปด้วยภูเขาสูงใหญ่ มีสัญลักษณ์เป็นเสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ ภายในเป็นที่ตั้งของหอจัดแสดงสมบัติ เช่น ข้าวของเครื่องใช้ ดาบ และหลักฐานการประดิษฐ์ตัวอักษร เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงเรื่องความรัก ที่ชาวเมืองหลายคนแนะนำว่าเป็นแหล่งที่ทำให้คำขอเรื่องความรักสมหวังดังปรารถนา และท่านยังสามารถหาซื้ออนุสาวรีย์ด้านความรักของศาลเจ้ามีที่วักกันว่าความศักดิ์สิทธิ์มากอีกด้วย จากนั้น **ช้อปปิ้งในตัวเมืองนิงะตะ (Shopping at Niigata Area)** ในตัวเมืองมีแหล่งช้อปปิ้งหลากหลายให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า เช่น **อิเซตัน มิตสึโคะชิ** ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ชื่อดังของเมืองอย่าง **LoveLa Bandai** ที่มีสินค้านานาชนิดไม่ว่าจะเป็น มูจิ ยูนิโคล่ หรือลอตเตอรี่ รวมถึงห้าง **อิออน** ร้านอาหาร และคาเฟ่อีกมากมาย นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่นี่ก็ยังมีบิ๊กคาเมรา โยโดบาชิ และร้านเมกะสโตรโดงกิโฮเตะอีกด้วย

**ค่ำ** **อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**

**ที่พัก** **RAMADA BY WYNDHAM NIIGATA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน**

**วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 สนามบินนิงาตะ ประเทศญี่ปุ่น - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย**

**เช้า** **รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)**

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ **สนามบินนิงาตะ ประเทศญี่ปุ่น**

**10.00 น.** เhierฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ **TG8055**

**15.20 น.** เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

+++++

**ไม่รับจอยแลนด์**

**ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมีข้อควรระวัง :** สภาพอากาศจะมีดีเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะเวลาให้ดี และถ้าเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินทางบนหิมะจะสิ้นต้องระวัง แวนควรจะต้องมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างจ้าสะท้อนเข้าตาได้

**\*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบควนจองเป็นสายการบินไทยหรือไทยสมายด์เท่านั้น\***

**\*\* ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบควนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง \*\***

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :**

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มีอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมีคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

**อัตราค่าบริการรวม :**

- ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
- ✓ คาร์รถโค้ชปรับอากาศ
- ✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
- ✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
- ✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

### อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- × ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าช้อปปิ้ง ค่ามินิบาร์ในห้องและคาเฟ่ต่างๆ ที่มีให้บริการในรายการ
- × ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
- × หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
- × ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
- × ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
- × ค่ามัดคฤเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
- × **ค่าทิปมัดคฤเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน**

### เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน

หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

### เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน :

- ★ **มัดจำท่านละ 20,000 บาท** ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
- ★ ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
  - หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด **ขออนุญาตตัดที่นั่ง** ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
  - **หากชำระไม่ครบตามจำนวน** บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
  - เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  - หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง E-Mail
  - **ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง** ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเขียนชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

**โปรดตรวจสอบ Passport :** จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ **วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป** และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

### เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินไป-รีโมชัน เมื่อจองตั๋วชำระเงินค่าจองตั๋วแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าตั๋วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

**หมายเหตุ** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าตั๋วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

### ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

**ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ** ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

### ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก

- เนื่องจากการวางแผนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
- กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

### ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)

- สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
- สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
- กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
- ทางบริษัทฯ **ไม่รับผิดชอบ**กรณีเกิดการสูญหาย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี

### **หมายเหตุ.. (สำคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ ก่อนการเดินทาง)**

1. **รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม** เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อกวน อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ वादภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
2. **หากท่านยกเลิกตั๋ว** เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ वादภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ **ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าตั๋วทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน**
3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ**ไม่คืนค่าใช้จ่าย** เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณี ดังนี้
- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความปลอดภัยส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
  - กรณีที่สถานทูตออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
  - กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น\* ดังต่อไปนี้

1. ตัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)

**คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)**

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

**หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ**

1. **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน**
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ควรได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น **ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง** มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้



10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากนี้เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง **รวมจำนวน 3 ขวด**
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

## ใบจองทัวร์ / BOOKING FORM

รายการทัวร์..... วันเดินทาง.....

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) ..... โทร.....

จำนวนผู้เดินทางทั้งหมด.....คน (ผู้ใหญ่.....ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี.....ท่าน)

จำนวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.....ห้อง (TWIN..... / DOUBLE..... / SGL..... / TRIPLE.....)

**รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก)**

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	วันเกิด (ว/ด/ป)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**หมายเหตุ** กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิ

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต

รายละเอียดอื่นๆ .....

**ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว**

ลงชื่อ.....ผู้จอง

(.....)